

24 ธันวาคม 2020

490063420

เอกสารข้อมูลวัคซีนโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

## วัคซีนป้องกัน COVID-19 BNT162b2, ผลิตโดยไฟเซอร์ - ไบโอเอ็นเทค

คุณเป็นผู้สมัครรับวัคซีนนี้ เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ด้านล่างนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีน ประโยชน์ที่คาดหวังและผลข้างเคียงที่เป็นไปได้

วัคซีนนี้อยู่ในกลุ่มของวัคซีน mRNA และมีกรดที่สั่งให้เซลล์ที่ได้รับวัคซีนสร้างโปรตีนที่คล้ายกับโปรตีนไวรัสโคโรนา อนุภาค mRNA ถูกห่อไว้ในถุงไขมันที่ช่วยในการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน ระบบภูมิคุ้มกันรับรู้โปรตีนที่ผลิตและสร้างการตอบสนองการป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงในการต่อต้านไวรัส

### **วัคซีนมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรค**

วัคซีนผลิตในห้องปฏิบัติการและไม่มีไวรัสหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง อนุภาคของวัคซีนจะแตกตัวและหายไปจากร่างกายไม่นานหลังจากฉีด วัคซีนไม่สามารถก่อให้เกิดโรค COVID-19 และไม่สามารถส่งผลกระทบต่อการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของมนุษย์ (DNA)

### **ใครสามารถรับวัคซีนได้บ้าง?**

ในระยะนี้ วัคซีนจะให้กับผู้ที่อายุ 16 ปีขึ้นไป

ไม่มีข้อห้ามในการฉีดวัคซีนในผู้หญิงตั้งครรภ์ หรือผู้หญิงที่วางแผนตั้งครรภ์

ผู้ที่มีอาการป่วยรุนแรงรวมทั้งมีไข้ 38 องศาเซลเซียสขึ้นไป จะต้องรอการฟื้นตัวเพื่อรับการฉีดวัคซีน

### **ใครจะไม่ได้รับวัคซีนในขั้นตอนนี้ – แนวทางที่กำหนดคือ:**

1. อายุต่ำกว่า 16 ปี
2. ผู้ที่มีประวัติแพ้อย่างรุนแรงควรติดต่อพยาบาลผู้ฉีดเพื่อดูว่าสามารถฉีดวัคซีนได้หรือไม่
3. ผู้ที่ถูกกำหนดให้ฟื้นตัวจากโคโรนาไวรัส

## กระบวนการสร้างภูมิคุ้มกัน

วัคซีนจะได้รับในสองปริมาณ ห่างกันอย่างน้อย 21 วัน หากผ่านไปเกิน 21 วัน สามารถรับยาครั้งที่สองได้โดยไม่คำนึงถึงช่วงเวลา ร่างกายจะพัฒนาภูมิคุ้มกันสูงสุดก็ต่อเมื่อได้รับยาครั้งที่สอง

**การฉีดวัคซีน:** วัคซีนจะได้รับโดยการฉีดเข้าที่กล้ามเนื้อแขนเท่านั้น

**ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น:** ผลข้างเคียงที่ไม่รุนแรงและเกิดขึ้นชั่วคราวหลังจากได้รับวัคซีน: ผื่นแดงและปวดบริเวณที่ฉีด มีไข้ หนาวสั่น เหนื่อย ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ ปวดข้อ คลื่นไส้ และต่อมน้ำเหลืองโต อาการเหล่านี้มักจะผ่านไประหว่างหนึ่งถึงสองวันหลังจากได้รับวัคซีน และพบได้บ่อยกว่าเล็กน้อยในครั้งที่สอง

อาการแพ้ รวมถึงอาการแพ้แบบอะนาไฟแล็กซิกในทันทีที่นั้นหายากมาก ผู้ป่วยที่เคยมีปฏิกิริยาตอบสนองแบบอะนาไฟแล็กซิกในอดีตไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามควรปรึกษากับเจ้าหน้าที่ที่ฉีดยาก่อนได้รับวัคซีน

**หลังจากได้รับวัคซีนแล้วให้รอที่สถานที่ฉีดวัคซีนเป็นเวลา 15 นาที ที่สถานที่ฉีดวัคซีน**

ผู้รับวัคซีนครั้งที่สองจะได้รับ **ใบรับรองการรับวัคซีน ("สมุดปกเขียว")** ผู้ถือใบรับรองนี้จะมีสถานะคล้ายกับผู้ที่ถูกกำหนดให้อยู่ในกลุ่มผู้ที่ฟื้นตัว ซึ่งรวมถึงการยกเว้นจากการกักตัว และการเข้าสู่สถานที่ที่กำหนดเป็น 'เกาะสีเขียว' สถานะนี้จะมีผลภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับยาครั้งที่สอง (ไม่รวมวันที่ฉีดวัคซีน)

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับผลข้างเคียง คุณสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีน หรือแพทย์ที่รักษา

ข้อมูลเพิ่มเติมมีอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข: <https://gov.il/covid19-vaccine>